

Professional Wealth Management เปิดตัวดัชนี ใหม่ ครอบคลุมโครงการลงทุนเพื่อขอสัญชาติเป็น เจ้าแรกของโลก

Professional Wealth Management นิตยสารในเครือของ Financial Times ได้เปิดตัวดัชนี Citizenship by Investment (CBI) Index ซึ่งถือเป็นคู่มือแนะนำโครงการด้านพลเมืองทางเศรษฐกิจ (economic citizenship) อย่างครอบคลุมเป็นรายแรกของโลก

พลเมืองทางเศรษฐกิจ หรือการลงทุนเพื่อขอสัญชาติ (CBI) เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่ง จะให้สิทธิความเป็นพลเมืองแก่ผู้ที่มีบทบาทลงทุนในเศรษฐกิจของประเทศนั้น อุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในยุคที่ทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง และในบางครั้งที่เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเมือง

ดัชนี CBI Index จัดอันดับประเทศที่มีโครงการ CBI ทั้งสิ้น 12 ประเทศ ดัชนีดังกล่าวทำหน้าที่ประเมินศักยภาพ และความน่าสนใจของโครงการเหล่านี้อย่างเจาะลึก โดยอาศัยเกณฑ์ชี้วัดหลากหลายรายการที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการตัดสินใจของนักลงทุนที่ยื่นเรื่องขอสัญชาติ

สำหรับระเบียบวิธีของดัชนี CBI Index ที่ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดของผู้ที่เป็นทั้งนักวิจัยและนักวิเคราะห์อย่าง เจมส์ แม็คเคย์ นั้น มีเกณฑ์ชี้วัด 7 ข้อด้วยกัน ซึ่งระบุในรายงาน Special Report ของ PWM ว่าเป็น ‘เสาหลัก’ เพื่อ ใช้จัดอันดับโครงการของแต่ละประเทศ เสาหลักทั้ง 7 นี้ประกอบไปด้วยอิสระในการเคลื่อนย้าย มาตรฐานความเป็น อยู่ การลงทุนขั้นต่ำ ข้อบังคับเรื่องการเดินทางหรือพำนัก ความสะดวกในการเดินทาง ลำดับเวลาในการขอสัญชาติ และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

คุณแม็คเคย์กล่าวว่า เขามีความยินดีที่ได้สร้างตัวชี้วัดที่ครอบคลุมโครงการ CBI ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นครั้งแรกของโลก อันเป็นกระบวนการที่อาศัยกลยุทธ์ 5 ระยะ จากวิวิวิเคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

คุณแม็คเคย์ กล่าวว่า “Citizenship by Investment Index ถือเป็นนวัตกรรมในแง่ของการวางโครงสร้าง ซึ่งอาศัย แหล่งข้อมูลและตัวเลขสถิติคุณภาพสูงสุดจากทางการ และผมมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน อุตสาหกรรมการลงทุนที่คึกคักที่สุดนี้”

ดัชนี CBI Index จัดอันดับให้โครงการลงทุนของประเทศโตมินิกา และ เซนต์คิตส์และเนวิส สองประเทศหมู่เกาะ แดบทะเลแคริบเบียน ครองอันดับสูงสุด โดยประเทศโตมินิกาทำคะแนนเต็มในแง่ของการลงทุนขั้นต่ำ ข้อบังคับ

เรื่องการเดินทางหรือพำนัก ความสะดวกในการเดินทาง และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ ผลลัพธ์ดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนถึงความสามารถในการลงทุนของสองประเทศแถบทะเลแคริบเบียนเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพในการนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรองรับด้วยการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่มีการวางขอบข่ายงานอย่างแข็งแกร่ง

นอกเหนือจากประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส และประเทศมอลตาแล้ว ประเทศโดมินีกายังครองอันดับสูงสุดในแง่ของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ เนื่องจากมีการวางเกณฑ์อย่างเข้มงวดในการคัดกรองนักลงทุนที่มีศักยภาพ โดยทั้งสามประเทศนี้มีการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหรือข้อมูลอื่นๆในทางชีวมิติ ขอหนังสือรับรองจากสำนักงานตำรวจมากกว่าหนึ่งประเทศ รวมถึงประเทศที่พำนัก ทั้งยังมีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวและแหล่งเงินของผู้ขอสัญชาติด้วย

ดัชนี CBI Index เผยแพร่เป็นครั้งแรก โดยสามารถรับชมได้ที่ www.cbiindex.com

สื่อมวลชนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: info@cbiindex.com

@CBIIndex #CBIIndex17